

ทีเส็บ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำและพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันวันที่ 3 ของงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 30



กรุงเทพฯ – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำและพิธีมอบรางวัล การแข่งขันวันที่ 3 งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมกะตะธานี บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยนักกีฬาเรือใบ แขกรับเชิญและนักธุรกิจรวมมากกว่า 1,500 คน จากกว่า 30 ประเทศได้เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศภายใต้บรรยากาศการจัดงานเลี้ยงระดับไฮเอนด์และงานสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับโลกของบรรดานักธุรกิจชั้นนำระดับโลก

การร่วมมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการกีฬาเรือใบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองไทย โดยทีเส็บ จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของงานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ไปพร้อมกับการส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นนครแห่งธุรกิจการจัดประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้า หรือ ไมซ์ซิตี รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น “สวรรค์ของกีฬาระดับโลก” โดยจังหวัดภูเก็ตเล็งพัฒนาจุดแข็งในพื้นที่เพื่อดึงดูดการจัดงานแข่งขันกีฬาชั้นนำระดับโลก ทั้งกีฬา กอล์ฟ เทนนิส และวอลเลย์บอลชายหาด

ภุริพันธ์ บุญภาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของทีเส็บ คือการส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นนครแห่งธุรกิจการจัดประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้า หรือไมซ์ซิตี ในระดับโลก เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบอย่างมากทั้งในด้านความพร้อมของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทระดับหรู ศูนย์การประชุมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนมีชัยภูมิที่เหมาะสมในภูมิภาคอาเซียน โดยทีเส็บเล็งเห็นว่า งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้ามีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับแผนงานหลักระยะ 5 ปีของทีเส็บ โดยถือเป็นตัวอย่างการจัดงานที่สมบูรณ์แบบในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางของไมซ์ซิตีในอนาคต”

###

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า – ศึกเรือใบอันทรนเกียรติสูงสุดแห่งเอเชีย

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมา งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานได้รับการ

ยกย่องให้เป็นงานการแข่งขันเรือใบนานาชาติสำคัญที่สุดรายการหนึ่งในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ สดุดีพระอัจฉริยภาพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีต่อวงการเรือใบ นอกจากนี้ งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต่ายังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติชั้นนำที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยใน แต่ละปีสามารถดึงดูดนักกีฬาเรือใบทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 1,000 คน ซึ่งนำเรือใบมากกว่า 200 ลำ มาร่วม การแข่งขันเหนือท้องทะเลอันดามันอันสวยงามของเกาะภูเก็ต

การแข่งขันเรือใบซึ่งถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบซึ่ง ถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ภายใต้การอำนวยการของสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม ด้วยกองทัพเรือสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดภูเก็ต โดยในแต่ละปี มีการ แข่งขันทั้งประเภทเรือใบเล็ก (รายการภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ และ รายการอินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส) เรือใบประเภท คีลโบ๊ทและมัลติฮัลล์ ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายรุ่น

งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้ามีผู้สนับสนุน ได้แก่ กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน ร่วม ด้วยองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีพันธมิตรสื่อมวลชน ได้แก่ Phuket Gazette, Gazette Radio, The Nation, Prestige, Sea Yachting, The Greater Phuket Magazine, True 4 you, Madame Figaro, Luxury Society Asia, Yachtstyle, The Guide Phuket, RL Magazine, One Coast, และ Phuket Marine Guide

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kingscup.com

สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการภาพความละเอียดสูง สามารถล็อกอินได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

Facebook: <http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta>

IG: [phuketkingscupregatta](https://www.instagram.com/phuketkingscupregatta)

YouTube Channel: <http://www.youtube.com/phuketkingscup>